



ข่าวกระทรวงการคลัง

กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 0-2273-9763 โทรสาร 0-2273-9408

www.mof.go.th

ฉบับที่ 77/2547

วันที่ 8 ตุลาคม 2547

การจัดทำยุทธศาสตร์และปรับบทบาทกระทรวงการคลัง ปี 2548-2551

นายสมชัย สัจจพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยว่า ในวันเสาร์ที่ 9 ถึง อาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2547 กระทรวงการคลังจะจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และการปรับบทบาทของกระทรวงการคลัง ปี 2548-2551 ขึ้น ณ โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นคำริของ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ต้องการให้กระทรวงการคลังเป็นกระทรวงนำในการปรับแผนยุทธศาสตร์ และปรับบทบาทเพื่อรองรับกับนโยบายรัฐบาลในการสร้างเสริมเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพต่อเนื่องจากการที่กระทรวงการคลังในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ได้มีบทบาทที่สำคัญ ในการซ่อมและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมไทย

การประชุมในครั้งนี้จะมีการนำเสนอกรอบแนวทางในการบริหารเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืนใน 4 ปีข้างหน้า โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงการคลังจะนำเสนอประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลังในภาพรวม ซึ่งจะเสริมจุดเน้นด้านการบูรณาการการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชนในการดำเนินการกิจของกระทรวงการคลัง และจะเสริมจุดเน้นด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการที่ดีขึ้นต่อประชาชน รวมทั้งจะเสริมจุดเน้นด้านการสร้างความโปร่งใสและการจัดทุจริตคอร์รัปชัน ให้เกิดขึ้นในกระทรวงการคลัง

รองปลัดกระทรวงการคลัง ที่เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจต่าง ๆ และอธิบดี รวมทั้งผู้อำนวยการสำนักงานฯ ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลังจะนำเสนอแนวทางในการปรับบทบาทของหน่วยงานเพื่อรองรับกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง และกรอบแนวทางการบริหารเศรษฐกิจและสังคมไทยใน 4 ปีข้างหน้า

การประชุมในครั้งนี้ จะมีผู้เข้าร่วมประชุมจากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง ผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชน อดีตปลัดกระทรวงการคลัง และสื่อมวลชน จำนวนประมาณทั้งสิ้น 200 คน

กระทรวงการคลังมั่นใจว่าการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะทำให้กระทรวงการคลังสามารถกำหนดจุดยืนและบทบาทที่เหมาะสมในเชิงรุกแบบบูรณาการได้ ซึ่งจะส่งผลให้กระทรวงการคลังมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพได้ตามเจตนารมณ์ที่รัฐบาลได้กำหนดไว้
